

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.00/03 แกว่งกรอบแคบ ตลาดจับตาทิศทางแนวโน้มดอกเบี้ย FED-BOJ สัปดาห์นี้

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ก.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 36.00/03 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 36.06 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาค หลังจากเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (26 ก.ค.) ได้มีการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งยังสะท้อนถึงความร้อนแรงของตลาดเศรษฐกิจ ทำให้ตลาดยังไม่สบายใจในเรื่องมุมมองการปรับดอกเบี้ย ทั้งนี้ ตลาดยังคงคาดว่าจะยังปรับดอกเบี้ย 1 ครั้งภายในปีนี้

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 35.95 - 36.17 บาท/ดอลลาร์

สำหรับสัปดาห์นี้ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ทั้งธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย, ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 154.00 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 154.21 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.0810 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.0852 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 36.135

บาท/ดอลลาร์

-ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. เตรียมเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์ลอตสุดท้ายของปีงบประมาณ 67 ในเดือน ส.ค.นี้ จำนวน 4 หมื่นล้านบาท โดยมีรุ่นอายุของพันธบัตร 5 ปี และ 10 ปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ยืนยันว่า ผู้ถือพันธบัตรจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดี ซึ่งจะไม่เห็นดอกเบี้ยที่สูงแบบนี้อีก 5 ปีนับจากนี้ โดย สบน.จะประกาศอัตราดอกเบี้ยทางการในวันที่ 30 ก.ค.นี้

-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลิชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เปิดเผยว่า ความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำของสหรัฐฯ ซึ่งอาจมีผลต่อนโยบายเศรษฐกิจ และมีโอกาสที่จะนำไปสู่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับ จีน รวมไปถึงยุโรปในประเด็นการขึ้นภาษีนั้น จะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวขึ้นได้ในอนาคตจากนี้ไป จากขณะที่เริ่มพักตัวและลงมาในระดับ 40,000 บาท

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (29 ก.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้

-ดอลลาร์สหรัฐฯขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (29 ก.ค.) ขณะที่บรรดานักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด), ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในสัปดาห์นี้ รวมถึงรอการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯในวันศุกร์นี้ด้วย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ตลาดจับตาการพุ่งขึ้นของเงินเยนในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่มีการคาดการณ์เพิ่มขึ้นว่า BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้เพื่อช่วยหนุนค่าเงินเยน และคาดว่า BOJ จะเข้าแทรกแซงตลาดหลังเข้าซื้อเยนอย่างเป็นทางการหลายรอบในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

-BoE จะประชุมนโยบายการเงินในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งมีโอกาส 50-50 ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเป็นครั้งแรก ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอังกฤษลดลงในวันจันทร์ซึ่งส่งผลต่อวงเงินปอนด์

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ค.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ (2 ส.ค.) และรอดูผลการประชุมเฟดซึ่งจะมีการแถลงในวันพุธนี้ตามเวลาสหรัฐ (31 ก.ค.) โดยนักลงทุนต่างก็คาดหวังว่า ในการประชุมเฟดวันพุธนี้ กรรมการเฟดจะส่งสัญญาณถึงความพร้อมในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้